



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๒๕๕๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
ถนนนิเวศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารจังหวัดบุรีรัมย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร อันจะเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้มีการประกาศให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริโภค และองค์กรเอกชน ร่วมมือดำเนินการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหารจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในสถานศึกษาของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ชอบทำดี)  
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๘

โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓



## ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

### เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารจังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารตามสั่ง อาหารสำเร็จรูป มักนิยมใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งการนำภาชนะโฟม มาบรรจุอาหารร้อนต้องระมัดระวัง เนื่องจากการสัมผัสอาหารร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจทำให้ภาชนะเสียรูปทรง และหลอมละลายจนมีสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ นอกจากนี้โฟมยังเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟม (No Foam) ให้กรมอนามัยเป็นหน่วยงานนำร่องในการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam) บรรจุอาหารในกระทรวงสาธารณสุข และในปี ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายพื้นที่การรณรงค์ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ประกาศเป็นองค์กรปลอดโฟม ทั้งนี้ ได้เพิ่มมาตรการทางด้านกฎหมาย ตามความในมาตรา ๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมอนามัยได้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร อันจะเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริโภค และองค์กรเอกชน ร่วมมือดำเนินการดังนี้

๑. ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหารหรือจัดสถานที่ปลอดโฟม NO FOAM
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้บริโภค และองค์กรเอกชนรณรงค์ลดปริมาณการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประกาศภายในองค์กร และสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ หรือ ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และลดปริมาณมูลฝอย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีรวัฒน์ ภูมิคุณ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์